



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ที่ ๖๖๙๙ / ๒๕๖๕

เรื่อง ให้ออกคำสั่งในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดทำโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ ๕๔๙๒/๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และการมอบอำนาจของรักษาราชการแทนอธิการบดี ให้แก่รองอธิการบดี คนบติ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนรักษาราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงสั่งให้

๑. อาจารย์ ดร.พาริตา หะยีเต๊ะ
๒. อาจารย์สุฮัยลา บินสะมะแอ
๓. อาจารย์อาลียะห์ มะแซ
๔. อาจารย์ซำสินาร์ ยาพา
๕. อาจารย์การ์ตีนิ วาโต

เดินทางไปราชการ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามวันและสถานที่ดังกล่าว เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน กจ ๖๐๔๐ ปัตตานี โดยไม่ขอเบิกงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทั้งนี้ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ วิชาดี)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ที่ อว.๐๖๓๘.๐๕๐๑๐๓/๕๐

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดทำโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ในการนี้ ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.พาริดา หะยีเต๊ะ พร้อมด้วย อาจารย์สุฮัยลา บินสะมะแอ อาจารย์อัสลียะห์ มะแซ อาจารย์ซำสินาร์ ยาพา และอาจารย์การ์ตูนี วาโด จึงขออนุญาตเดินทางไปราชการ เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามวันและสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ขอเบิกงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

เรียน อธิการบดี

ตามที่ อ.ดร.พาริดา หะยีเต๊ะ พร้อมด้วยคณะทำงาน

โครงการนวัตกรรมบริหารจัดการภาคีเครือข่าย ขออนุญาตเดินทางไป

ราชการ เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล ติดตามและประเมินผล

โครงการฯ ในวันพุธที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๕ ณ.ส.อ.ศ

ศึกษาเอกชน จังหวัดนราธิวาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(อาจารย์ ดร.มะพาริ กะมุณิง)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

(อาจารย์ ดร.พาริดา หะยีเต๊ะ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๖๔๒๓๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทภัทรชัย วิชาติ)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3๐ น ๖๕